



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กงท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด แนวนหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight, infoquest, acnews, changmainews, hoonsmart, TNN, kaohoon, nationtv INN, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 29 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 802 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 781 ราย มาจากต่างประเทศ 21 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 17,023 ราย หายป่วยสะสม 11,396 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 5,551 ราย เสียชีวิตคงที่ 76 ราย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรวม 63 จังหวัด ทั้งนี้ จากการระบาดรอบใหม่ที่มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 12,786 ราย พบในสมุทรสาคร 98% กทม. 1.2% และจังหวัดอื่น ๆ 0.8% และตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2563 -29 ม.ค. 2564 มีพื้นที่ที่พบการติดเชื้อน้อยลง และมีจังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มากขึ้น จึงนำมาสู่การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ

- จ.มหาสารคาม พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย ใน อ.เมืองมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไปเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับผู้ป่วย เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน
- จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เพศหญิง พนักงานบริษัท
- จ.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวผู้ต้องหาคดีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เดินทางมาจากชลบุรี พบกลุ่มเสี่ยงรวม 164 คน สำหรับผลสอบสวนโรคชาย กทม. มางานศพฯ พบกลุ่มเสี่ยงสูง 25 ราย ส่วนคนขับรถขนส่งสินค้า พบเสี่ยงสูง 18 ราย
- จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เพศหญิง อายุ 86 ปี เป็นคนในครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายที่ 42 และ 43
- จ.ตาก พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทย ลักลอบเข้าเมืองมาจากบ่อนอนไลน์เมียวดี ประเทศเมียนมา
- จ.อ่างทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เพศหญิง อายุ 25 ปี ทำงานขายเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.อ่างทอง สัมผัสผู้ติดเชื้อที่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสี่ยงสูง 111 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และกล่าวว่า ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการให้วัคซีนในระยะที่ 1 ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2564 ซึ่งวัคซีนมีจำกัด กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย สำหรับพื้นที่ในการให้วัคซีน ได้แก่ พื้นที่ระบาดคือ จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงตามที่ศบค.ปรับใหม่ คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยสัปดาห์หน้าโครงการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จะสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาประเมินลำดับการให้วัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น, แนวนหน้า, สยามรัฐ, nationtv, thebangkokinsight, innnews, สำนักข่าวไทย) สวท., ทวีช่อง 3, 9

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า แนวทางที่ศบค.ชุดเล็กจะเสนอในการผ่อนคลายจังหวัดต่างๆ ที่สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ยกเว้นสมุทรสาครและบางส่วนของ กทม. โดยจะนำสถิติของสมุทรสาครแยกออกมารายงานต่างหาก เพราะมีผู้ป่วยกว่าร้อยละ 98 และเชื่อมั่นว่าอีก 1-2 สัปดาห์ ทั่วประเทศจะมีผู้ติดเชื้อใกล้เป็นศูนย์ ร้านอาหาร ยังคงงดการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้าน สำหรับการนั่งรับประทานอาหารในร้านจะแบ่งเป็น 4 พื้นที่ คือ โซนสีเขียว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โซนสีเหลือง เปิดได้ถึง 24.00 น. และโซนสีแดง เปิดได้ถึง 23.00 น. ส่วนพื้นที่ควบคุมเข้มสีแดง ยังไม่อนุญาตให้นั่งทานในร้าน ส่วนการเปิดโรงเรียน เป็นไปตามที่ ศบค.เสนอ แต่บุคลากรและทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวนหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, sanook, springnews, สำนักข่าวไทย) สวท., ทวีช่อง TNN, Thaipbs

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า จากข้อมูลการระบาดในรอบใหม่พบปัจจัยเสี่ยงมาจากความใกล้ชิด ทั้งในที่อยู่อาศัย งานเลี้ยงสังสรรค์ เช่น กรณีงานปาร์ตี้วันเกิดในโรงแรม 2 แห่ง ส่วนกรณีไอคอนสยาม พบว่ามีผู้ป่วยแค่ 7 คน จากพนักงานทั้งหมด 200 คน ซึ่งไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่เป็นการค้นหาเชิงรุกด้วยความสมัครใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ThaiPBS, Thailandplus

-อ.ย. เผย กรณีการโฆษณาให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 นอกสถานที่ ด้วยวิธีการตรวจหา Antibody เหมาะสำหรับการตรวจว่าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันหลังได้รับเชื้อหรือไม่ แต่บอกไม่ได้ว่ากำลังติดเชื้อหรือไม่ หากจะตรวจหาเชื้อต้องใช้วิธีตรวจหาสารพันธุกรรมหรือตรวจหาโปรตีนผ่าน

ประเด็นข่าว

ตัวอย่างเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก ซึ่งวิธีที่ให้ผลแม่นยำที่สุดคือ RT-PCR แต่ทุกวิธีต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การใช้บริการตรวจคัดกรองนอกสถานที่ ควรทำความเข้าใจวิธีการตรวจและเลือกศูนย์การแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม เพื่อประเมินความพร้อมห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ.สมุทรสาคร และ รพ.เอกชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อประเมินความพร้อมด้านความปลอดภัยและศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ เติริยมรรณงค์ปุพรมคณาผู้ช่วยเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร สัปดาห์นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-สสส.-สมาคมสภาผู้สูงอายุฯ เตือนวัยสูงอายุมีความเสี่ยงสูงเกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แนะนำ 5 วิธีป้องกันติดเชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรง 1.งดกิจกรรมรวมกลุ่ม 2.หยุดเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถสาธารณะ 3.เลี่ยงพบปะเพื่อนฝูงตามร้านอาหาร 4.สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่างทุกครั้งไปพื้นที่สาธารณะ 5.ไม่ควรวิตกกังวลจนเกิดเป็นความเครียด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, mcot, ประชาชาติ, INN, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, one31, newtv)

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานพิธีมอบแอลกอฮอล์เจลให้แก่รพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข รวม 19 แห่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศบค.พิจารณามาตรการรอบใหม่มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 ระดับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และได้เห็นชอบผ่อนคลามาตรการหลายด้าน ส่วนกรณี จ.ชลบุรี ประกาศปิดกิจการโรงแรม/สถานที่ท่องเที่ยว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเพื่อจะได้เข้าสู่ปกติการใช้กองทุนประกันสังคม ส่วนการเปิดโรงเรียน กำชับ ศธ. ให้ปรับให้ทั้งการเรียนปกติและออนไลน์ควบคู่กัน พื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูงอาจเรียนวันเว้นวันหรือเรียนออนไลน์แทน ทั้งนี้ lowy institute ของออสเตรเลีย ได้จัดอันดับประเทศที่รับมือการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ดีที่สุดในโลก โดยอันดับ 1 นิวซีแลนด์ อันดับ 2 เวียดนาม และอันดับ 3 ไต้หวัน ส่วนไทยได้อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ

-โฆษก ศบค. แถลงมาตรการผ่อนปรนในวันที่ 1 ก.พ. ที่ประชุม ศบค.มีมติกำหนดพื้นที่ 5 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือสมุทรสาคร พื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 35 จังหวัด

จ.สมุทรสาคร ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือควบคุมสูงสุด สถานบริการ โรงเรียน ร้านนวด สนามเด็กเล่นยังคงปิดต่อไป ส่วนตลาดนัดสามารถเปิดได้โดยจำกัดจำนวนคน เว้นระยะห่าง ร้านอาหารเปิดได้ถึง 21.00 น. นั่งกินที่ร้านได้โดยงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี อยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนร้านอาหารนั่งได้ถึง 23.00 น. จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้าน

ส่วนมาตรการผ่อนคลาการจัดการแข่งกีฬาและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศจะต้องกักตัว 14 วัน ทุกคนต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด 19 กำหนดมาตรการการเดินทาง แต่ยังไม่อนุญาตให้มีผู้ชม เว้นแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ ได้แก่ ฟุตบอลไทยลีก วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยและประเภทยานานาชาติ เดือน ก.พ.-พ.ย. 2564 การประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 วันที่ 1-28 มี.ค. การแข่งขันกอล์ฟ LPGA จ.ชลบุรี วันที่ 3-9 พ.ค. 2564

ด้านการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการฝึกอบรม ให้จัดการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนออนไลน์ งดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก สถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดได้ตามปกติแต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ให้ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง และแจกจ่ายสิ่งของได้ แต่ต้องใช้แอปฯ หมอชนะและไทยชนะ จำกัดคนร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน ห้ามดื่มสุราและงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเปิดได้ปกติ แต่งตั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรืองานที่มีคนรวมตัว ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และงานนิทรรศการ เปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการที่กำหนดและจำกัดผู้เข้าร่วมงาน

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 18 ลงนามโดยนายกฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่และข้อกำหนดผ่อนคลา ตามการประชุม ศบค. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป

-การรถไฟฟ้า เปิดเดินขบวนรถสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน สายใต้ 4 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน เริ่ม 1 ก.พ. 2564 โดยปฏิบัติตามนโยบายของ ก.คมนาคม กรมการขนส่งทางราง และสธ. อย่างเคร่งครัด

-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศตรวจคัดกรอง-เฝ้าระวัง-ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ แจกอุปกรณ์ป้องกัน เปิดร้านค้าชุมชนขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุน สร้างแหล่งอาหารสำรอง

-ก.การอุดมศึกษาฯ ออกประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ ยกเว้นสมุทรสาคร ให้จัดสอนทางระบบออนไลน์ ส่วนกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ทำรูปแบบผสมผสาน ทั้งเรียนออนไลน์ ออนแอร์ และเรียนในสถานที่ตั้ง อีก 72 จังหวัดเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งได้ เริ่ม 1 ก.พ.

ประเด็นข่าว

-จ.สมุทรสาคร รพ.สนาม 1 พันเตียง บริเวณวัดนาแพคตอรี ต.พันท้ายนรสิงห์ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด และมีพิธีส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 ให้กับทางจังหวัดและรพ.สมุทรสาครรับไปดำเนินการ

-สำนักอนามัย กทม. ยืนยันไม่พบพนักงานไอคอนสยามและร้านค้าติดเชื้อโควิด 19

-จ.ชลบุรี เตรียมผ่อนคลายมาตรการจากพื้นที่สีแดงเข้มเป็นสีส้ม ตั้งแต่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป สถานบันเทิงทุกประเภทเปิดได้ตามมาตรการสาธารณสุข ยกเลิกด่านคัดกรอง 17 จุด พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังลงตรวจสอบทุก 14 วัน

-ผอ.สำนักงานเขตสาทร แจ้งความดำเนินคดี "ดีเจมะตูม" จัดปาร์ตี้วันเกิดแพร่เชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ หากเป็นความจริงถือว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (newtv, ข่าวสด)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า เรื่องวัคซีนมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติตามกำหนดเวลา จากนั้นจะกำหนดแนวทางและกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนแต่ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่จะทยอยเข้ามา โดยจะมีการเจรจาจากประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยวันนี้ให้ทำแผนเรื่องการแจกจ่ายและการเตรียมฉีดวัคซีนพร้อมสร้างการรับรู้ ส่วนที่สหภาพยุโรปเตือนก็รับฟัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์) สำนักข่าวไทย) สวท., ทวีช่อง 3, 9, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้พยายามติดต่อกับทุกบริษัทเพื่อจัดหาวัคซีน แต่มีขั้นตอนมากทั้งเรื่องเอกสารและการขึ้นทะเบียน บางครั้งติดที่ประเทศต้นทางยังขึ้นทะเบียนไม่ได้ และกำลังกังวลเรื่องที่สหภาพยุโรปจำกัดไม่ให้ส่งวัคซีนออกนอกเขตอียู ซึ่งพยายามเจรจาอยู่

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, สวท, ทวีช่อง TNN, Thaipbs

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงกรณีมีข้อสงสัยว่าไทยดำเนินการฉีดวัคซีนช้าว่า ในเอเชียขณะนี้ มี 3 ประเทศที่ฉีดวัคซีนก่อนไทย คือ สิงคโปร์ ฉีดไปร้อยละ 2 ของประชากร อินโดนีเซีย ร้อยละ 0.14 และเมียนมา ร้อยละ 0.13 ซึ่งไม่ถือว่ามาก และหากวัคซีนของไทยมาตามกรอบก็ฉีดทันแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ไบยา ไฟโตฟาร์ม กล่าวในงานเสวนา “เบรก ทู ไทยแลนด์ 2021” หัวข้อ วัคซีนโควิด 19 ว่า ในประเทศไทยมีการพัฒนาวัคซีนนี้อยู่ คนไทยมีความสามารถ แม้อาจจะใช้เวลาในการผลิตช้ากว่าประเทศอื่น หากเกิดโรคระบาดอย่างอื่นก็สามารถช่วยให้เขาถึงวัคซีนได้ ซึ่งยิ่งผลิตมากราคาก็ยิ่งถูกลง ทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า การจัดลำดับกลุ่มที่จะฉีดวัคซีนพิจารณาจากมุมมองทางการแพทย์เป็นหลัก แต่หากพิจารณาร่วมกับมุมมองในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ เสนอว่า ลำดับ 1 บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ-เอกชน 1.7 ล้านคน ลำดับ 2 บุคคลที่มีโรคประจำตัว 6 ล้านคนเศษ ลำดับ 3 ควรเป็นคนไทยที่มีอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ เช่น จนท.สายการบิน สนามบิน ท่าเรือ คนขับแท็กซี่ รถสามล้อ โรงแรม รีสอร์ทฯ จากนั้นค่อยฉีดผู้สูงอายุเป็นลำดับ 4 พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งนำวัคซีนเข้ามา เพราะแม้จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ก็คุ้มกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าช้าเสียหายกว่าแสนล้านบาท

2.ประท้วงงดดื่มสุราในร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-สมาคมกราฟเปียร์ นัดรวมตัวหน้ากระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ก.พ. เวลา 12.00 น. กรณิ ศบค. ประกาศงดดื่มสุราในร้าน จากการผ่อนคลายมาตรการยับยั้งโควิด 19

3.การเปิดเรียน 1 ก.พ. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, Thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำสถานศึกษาที่จะเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนักเรียน บุคลากรสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง โดยเน้นตรวจคัดกรองทุกเช้า สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน และจัดให้มีจุดล้างมืออย่างเพียงพอ นอกจากนี้ โรงเรียนควรทำ QR Code เพื่อให้ผู้ปกครองสแกนในการมารับ-ส่งนักเรียน หรือบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนโหลดแอปฯ หมอชนะ เพื่อใช้ในการติดตามใหม่ไลน์ ช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4.การปกปิดใหม่ไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thestandard, nationtv, มติชน)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนที่จัดปาร์ตี้จนเป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาด ว่า ให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย อย่างน้อยสังคมและเพื่อนฝูงต้องตักเตือนว่าทำไม่ถูกต้อง ไม่ควรจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-เปรียบเทียบบทลงโทษผู้ปกปิดใหม่ไลน์ของประเทศต่างๆ ซึ่งโทษปรับของไทยน้อยมาก แต่โทษจำคุกสูงกว่าประเทศอื่น ขณะที่ได้วันมีโทษปรับ

สูงสุด

5.เสนอใช้ "ฟ้าทะลายโจร" ต้านภัยโควิด**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กทม. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในสถานการณ์โควิด 19 ฟ้าทะลายโจรคือสิ่งที่ใช้ได้และประชาชนทั่วไปเข้าถึง รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพยาไทยและบูรณาการกับการใช้ยา-วัคซีนต่างประเทศ

6.อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา

-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อาการในรอบ 48 ชม.ที่ผ่านมาดีขึ้น แต่ยังช่วยควบคุมการหายใจ ในภาพรวมการรักษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีแนวโน้มดีขึ้น ฝ้าขาวในปอดหลายจุดดูจางลง การหายใจที่รักษาการอักเสบในปอดน่าจะได้ผล เมื่อระดับออกซิเจนในเลือดดีจะค่อยๆ ลดระดับออกซิเจนลงเล็กน้อยเพื่อดูการฟื้นตัวของปอด คาดว่าไม่เกิน 1-2 วันจะสามารถย้ายออกจากห้องความดันลบ เพื่อไปรักษาในห้องวิกฤติบำบัดทางเดินหายใจ ซึ่งครอบครัวจะเข้าเยี่ยมได้ แต่ยังห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร วันนี้ระบบการหายใจดีขึ้นเล็กน้อย เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดกระตือรือร้น รอยฝ้าจากเอกซเรย์ปอดลดลง ส่วนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ยังดี สำหรับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนปอดยังไม่อยู่ในแผนขณะนี้ และไม่สามารถบริจาคปอดข้างหนึ่งให้คนอื่นได้เหมือนการเปลี่ยนไต

7.บราซิลติดโควิด 2 สายพันธุ์**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ทีมวิจัยบราซิล ตรวจสอบพบผู้ป่วย 2 ราย อายุ 30 เศษทั้งคู่ ติดเชื้อไวรัส 2 สายพันธุ์ย่อยพร้อมกัน ถือเป็นกรณีแรกของโลก โดยทีมวิจัยชี้ว่า การมี 2 สายพันธุ์อยู่ในตัวผู้ป่วยรายเดียวสามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกลายพันธุ์ของไวรัสได้มากขึ้นและเร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าในบราซิลมีปริมาณเชื้อโควิด 19 อยู่สูงมาก เนื่องจากการติดเชื้อ 2 สายพันธุ์ในคนเดียวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีไวรัส 2 สายพันธุ์แพร่อยู่ในปริมาณสูง ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้นและเป็นไปได้ที่จะเกิดสายพันธุ์ที่ต้านวัคซีนซึ่งพัฒนาได้ในขณะนี้

สถานการณ์ในต่างประเทศ**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., กท.ธุรกิจ, bluechipthai, มติชน, เดลินิวส์, TNN, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, ประชาชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, ข่าวสด, thailandplus, แนวหน้า, sanook, สยามรัฐ, thebangkokinsight, xinhuaithai, infoquest, positioningmag, worldometers)

-**อังกฤษ** เตรียมสั่งซื้อวัคซีนของ บ.โนวาแวกซ์ 60 ล้านโดส หลังพบผลการศึกษาด้านโควิดกลายพันธุ์ได้ ขณะที่โนวาแวกซ์ระบุไม่มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อสายพันธุ์ บี.1.351 ที่กลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้... **เกาหลีเหนือ** เริ่มทดลองวัคซีนโควิด 19 ที่ผลิตขึ้นเอง ผ่านเฟส 1 และเฟส 2 แล้ว... **เมียนมา** สั่งซื้อวัคซีนจากอินเดียชื่อ Covishield ที่สถาบัน Serum Institute of India ผลิตร่วมกับ AstraZeneca และ Oxford U.ของอังกฤษ... **เยอรมนี** ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซนecaให้ผู้ป่วยอายุ 65 ปีขึ้นไป... **เวียดนาม** ยกกระดับมาตรการควบคุมหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 80 คน ในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ และล็อกดาวน์พื้นที่เมืองฮิลิน เป็นเวลา 21 วัน เตรียมระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และห้ามรวมกลุ่มช่วงเทศกาลตรุษญวน... **อิสราเอล** พบผู้ติดเชื้อโควิด 317 ราย แม้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว... **อาเซียน** เริ่มฉีดวัคซีนแล้ว 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และพม่า รวมประมาณ 555,000 คน ส่วนไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมฉีดในเดือน ก.พ. ... **เกาหลีใต้** เลื่อนผ่อนคลายมาตรการเนื่องจากพบการระบาดวงกว้างในโรงเรียนคริสเตียนทั่วประเทศ... **องค์การสหประชาชาติ** เลขาธิการ UN ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว... **เอกวาดอร์** จับคลินิกฉีดวัคซีนโควิดปลอมให้ประชาชนหลายพันคน ในราคาเข็มละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ... **มาเลเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,725 ราย เป็นยอดเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวสูงที่สุด... **บ.โนวาแวกซ์** ผู้พัฒนาวัคซีนของสหรัฐ เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีประสิทธิภาพในการป้องกันถึง 89% จากการทดลองทางคลินิกในประเทศอังกฤษ และยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่พบในประเทศอังกฤษด้วย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 102,592,987 ราย ผู้เสียชีวิต 2,214,334 ราย และรักษาหายแล้ว 74,300,420 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ**กัญชาทางการแพทย์****สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, acnews, newtv, thaiPBS, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์) สวท.

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ติดตามการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปลูกกัญชาในพื้นที่ปิดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม โดยเป็นสายพันธุ์ชาติวา แบ่งเป็น ปลูกในโรงเรือนแบบปิด 800 ต้น และในแปลงอินทรีย์ธรรมชาติ 1,200 ต้น พื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน ซึ่งจะได้ผลผลิตจำนวน 2 ตัน (สด) และได้ส่งกัญชาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปแล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ในช่วงของการปลูกครั้งที่ 2

ปลดล็อกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-วันแรกที่กระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) มีผลบังคับใช้ ที่ อย. ยังไม่มีประชาชนเข้ามาขออนุญาตผลิต มีเพียงมาขอคำปรึกษาแค่ 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขออนุญาตผลิต กัญชงเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การยื่นขออนุญาตผลิตกัญชง ผู้ที่ต้องการขออนุญาตให้ยื่นคำขอ ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่ กทม.ให้ยื่นที่ อย. ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ สสจ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยโพสต์

-ดร.ภค.อนันต์ชัย อัครเมธี ประธานคกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านกัญชาและกัญชง ในระยะที่ 2 มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกัญชง ที่ขอกฎหมายเปิดให้ประชาชนและเอกชนปลูกได้ ขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์กัญชงที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4 สายพันธุ์ ที่ผ่านมา การพัฒนาของกัญชงในไทยไม่ได้ทำอย่างกว้างขวาง ทำให้ปริมาณ CBD ในกัญชงไทยไม่สูงมาก การนำมาสกัดเป็นสาร CBD อาจไม่คุ้มค่า จึงต้องมีมาตรการบางอย่างรองรับ เช่น การขออนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์กัญชงที่มี CBD สูงจากหน่วยงานที่ครอบครองไว้แล้วมาขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร มีตลาดกลางซื้อขายที่มีการจัดสรรที่แยกกันระหว่างกัญชาและกัญชง นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรใช้แยกกัญชงและกัญชาเมื่อปลูกในแปลง รวมทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพืชและผลิตภัณฑ์จากกัญชง สิ่งที่ สส. จะดำเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ การสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงที่มีคุณภาพตั้งคกก.สื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

กฎหมายพืชกระท่อม**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, newtv.)**

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.พืชกระท่อม ผ่านการพิจารณาของครม.แล้ว อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา เชื่อว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาประมาณเดือน มิ.ย. แต่หากทำกฎหมายรองไม่ทันประชาชนจะไม่สามารถใช้พืชกระท่อมได้อย่างเสรี ซึ่งกฎหมายรองจะกำหนดเรื่องการใช้ ห้ามเด็กและเยาวชนนำไปใช้ การปลูกต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนหรือภาครัฐทราบ โดยให้ปลูกได้ไม่เกินครัวเรือนละ 3 ต้น ให้ใช้ตามวิถีชีวิต

ฝุ่น PM2.5**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, nationtv, js100, thailandplus**

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนทำความสะอาด 7 จุดซ่อนฝุ่นในบ้าน เพื่อลดปริมาณและป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ พัดลม มุ้งลวด ผ้า màn ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หลังตู้เสื้อผ้า และพรม สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากป้องกันตนเองเมื่ออยู่นอกอาคาร และหลีกเลี่ยงหรืองดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตามสถานการณ์ค่า PM 2.5 หรือค่า AQI ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือ แอปฯ Air4thai หรือเพจ คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5

การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thailandplus, มติชน) สวท.**

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งจัดทีมเฝ้าระวังการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ป้องกันมิให้เกิดการล่อลวงประชาชนให้กระทำผิดกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศ การรับจ้างอุ้มบุญจะนำไปสู่การทอดทิ้งเด็ก ผิดทั้งกฎหมายและมนุษยธรรม หากพบการรับจ้างตั้งครรภ์แทน โฆษณาเชิญชวนให้มีการอุ้มบุญ หรือซื้อขายไข่-อสุจิ แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 1426

ดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus**

-กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงอากาศหนาวเย็นขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเสมอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสอง ต้องทำความสะอาดก่อนสวมใส่ และ ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรมอุตุฯ เผย ลมหนาวอีกระลอกแผ่ปกคลุมไทย ภาคอีสานอุณหภูมิลดลง 2-4 องศา ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นลง 1-2 องศา ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

เนื้องอกสมอง**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์จส.100, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus**

-สถาบันประสาทวิทยา เผย เนื้องอกในสมองเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมในเซลล์สมอง หรือการกลายพันธุ์ของเซลล์ ทำให้เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ หรืออาจเกิดจากมีเซลล์มะเร็งที่อื่นลามเข้าสู่สมองทางกระแสเลือด ยังไม่มีวิธีป้องกัน แต่ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุ การได้รับรังสี อันตรายเข้าสู่ร่างกาย คนครอบครัวเคยเป็น แนวทางรักษามี 3 วิธี คือ การผ่าตัด ฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด หากมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการอ่อนแรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย อาการชัก ควรรีบมาพบแพทย์

โฆษณาถึงเช่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, tnnthailand) ทีวีช่อง 7, 9

-อ.ย. ตรวจพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ถึงเช่าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ถึงเช่าผสมวิตามิน บี และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดถึงเช่าผสม ยูซี-ทู (เครื่องหมายการค้า ลีฟเนส) โฆษณาทางเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดถึงเช่า ผสม ยูซี-ทู (เครื่องหมายการค้า ลีฟเนส) ทางช่องโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาคุณภาพ หรือสรรพคุณ อันเป็นเท็จ หลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ได้สั่งระงับการโฆษณา พร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองกับบริษัทผู้ผลิตอาหาร ผู้ทำการโฆษณา รวมถึงพรีเซ็นเตอร์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีหนังสือถึงตำรวจ บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ กสทช. ยังมีมติลงโทษปรับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 2 ช่องที่เผยแพร่โฆษณา รายละเอียด 5 แสนบาท พร้อมเตือนสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกว่า 10 ราย และสถานีวิทยุอีกกว่า 150 ราย ให้ระงับการโฆษณา

-ด้าน ยิ่งยง ยอดบัวงาม นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ยืนยันว่า บริษัททำถูกต้องตามกฎหมาย การโฆษณาถูกต้องไม่เกินความจริง ตนไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท เป็นแค่พรีเซ็นเตอร์เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, businessstoday

-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นายกฯ มอบหมายให้ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ถึงเช่าที่โฆษณาเกินจริง เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งสคบ.เป็นตัวแทนเรียกร้องการเยียวยาค่าเสียหายเท่านั้น แต่การโฆษณาต้องขออนุญาตที่ อ.ย. และ กสทช. เป็นผู้ควบคุมเรื่องการออกอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายธรรณัฐ อธิธิพันธ์ เลขานุการ สคบ. กล่าวว่า สคบ.จะร่วมกับทุกหน่วยงานตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทั้งหมด ส่วนกรณีมีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า กาละแมร์ขอเป็นพรีเซ็นเตอร์ สคบ. นั้น ไม่เป็นความจริง

ลักลอบผลิตถุงมือยางทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์.มติชน

-พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา รอง ผบก.สปพ.พร้อมด้วย ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม น.ส.ณัฐวิมล คำเบา อายุ 33 ปี นายจรรย์ สุขสวัสดิ์ อายุ 32 ปี และคนงานชาวกัมพูชา 8 คน พร้อมของกลางถุงมือยาง 400,000 ชิ้น มูลค่ารวม 5 ล้านบาท ในบ้านเลขที่ 31/163 หมู่บ้านพฤกษาริวิลเลจ 1 หมู่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่าเป็นแหล่งลักลอบผลิตและซุกซ่อนถุงมือยางทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว นำกลับมาแพ็กจำหน่ายใหม่ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 ☎ 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph_channel

